

Số: *MM* /BC-HĐND

Đức Phổ, ngày *17* tháng 7 năm 2023

BÁO CÁO

Thẩm tra báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thứ 12, Hội đồng nhân dân thị xã

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND thị xã tại Công văn số 93/HĐND ngày 06/7/2023 của Thường trực HĐND thị xã về giao nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình kỳ họp HĐND giữa năm 2023. Các Ban của HĐND thị xã tiến hành thẩm tra Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 30/6/2023 của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri; kết quả thẩm tra như sau:

Qua đợt tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 12 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023) của đại biểu HĐND thị xã, ngày 25/5/2023 Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN thị xã đã có Báo cáo số 456/BC-MTTQ-BTT về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền của thị xã (*với 31 ý kiến*). Trên cơ sở đó, Chủ tịch UBND thị xã đã chỉ đạo thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương xem xét, giải quyết và tham mưu UBND thị xã trả lời tại Báo cáo số 262/BC-UBND ngày 30/6/2023.

Các Ban HĐND thị xã đã phối hợp rà soát, đánh giá đối với nội dung trả lời của UBND thị xã tại Báo cáo số 262, hầu hết các ý kiến đều được UBND thị xã chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời theo thẩm quyền. Qua rà soát, có 26 ý kiến được trả lời thỏa đáng, còn lại 05 ý kiến có chỉ đạo giải quyết và trả lời nhưng kết quả trả lời còn chung chung hoặc chưa dứt điểm, cần tiếp tục quan tâm chỉ đạo, đôn đốc giải quyết, trả lời thỏa đáng cho cử tri theo quy định. Cụ thể:

1. Cử tri Nguyễn Thị Ba và một số hộ dân ở xã Phổ Nhơn kiến nghị: UBND thị xã chỉ đạo điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân đã hiến đất thực hiện dự án mở rộng tuyến đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn.

UBND thị xã trả lời: Trên cơ sở Quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của UBND thị xã Đức Phổ (trong đó, có công trình: Đường Phổ Thuận - Phổ Nhơn (ĐH.42D) (giai đoạn 2) đoạn qua địa bàn xã Phổ Nhơn và Phổ Thuận), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Phát triển quỹ đất thị xã đang phối hợp với đơn vị tư vấn để đo đạc, hoàn thiện hồ sơ để trình cấp thẩm quyền điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân; dự kiến sẽ hoàn thành việc điều chỉnh trong năm 2023.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy: nội dung này đã được cử tri kiến nghị nhiều lần (gần nhất là tại kỳ họp giữa năm 2022); đồng thời, công trình đã được UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 tại quyết định số 1386/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 và tiếp tục được điều chỉnh, bổ sung

và chưa chặt chẽ, đề cử tri kiến nghị nhiều lần. Vì vậy các Ban HĐND đề nghị UBND thị xã quan tâm chỉ đạo giải quyết dứt điểm để chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ dân bị ảnh hưởng theo đúng quy định.

4. Ý kiến của cử tri phường Nguyễn Nghiêm: Công trình đường Lê Thánh Tôn, Phạm Văn Đồng, Phạm Hữu Nhật đã tổ chức thi công nhiều năm nay nhưng hiện tại việc giải phóng mặt bằng chưa thực hiện xong, còn vương giá đất tái định cư. Đề nghị UBND thị xã quan tâm, giải quyết.

UBND thị xã trả lời: Nội dung này, UBND thị xã đã có nhiều báo cáo cho UBND tỉnh các vướng mắc, đề xuất xử lý theo hướng khả thi nhất và đã được UBND tỉnh kết luận tại Thông báo số 14/TB-UBND ngày 06/01/2023. Trên cơ sở đó, UBND thị xã đang chỉ đạo các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy, vụ việc đã kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến cuộc sống và sinh hoạt của người dân, đến nay đã có ý kiến kết luận của UBND tỉnh, do đó đề nghị UBND thị xã tiếp tục có chỉ đạo cụ thể để giải quyết dứt điểm cho cử tri.

5. Một số kiến nghị chung của cử tri các xã, phường: đề nghị UBND thị xã quan tâm, đầu tư, hỗ trợ kinh phí để xây dựng kè chống sạt lở, nâng cấp, bê tông hóa hệ thống kênh mương phục vụ nhu cầu sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.

UBND thị xã đã chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với các địa phương kiểm tra, rà soát và đề xuất UBND thị xã. Tuy nhiên, do điều kiện nguồn kinh phí của thị xã còn hạn hẹp, nên chỉ tập trung ưu tiên hỗ trợ khắc phục khẩn cấp.

Qua thẩm tra, các Ban HĐND thị xã nhận thấy, nội dung đề xuất kiến nghị của cử tri là chính đáng, do đó đề nghị UBND thị xã tiếp tục quan tâm, xem xét cân đối nguồn vốn đầu tư hoặc kiến nghị UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ kinh phí đầu tư.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND thị xã đối với báo cáo của UBND thị xã về kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri trước kỳ họp thường lệ giữa năm 2023; Ban Pháp chế kính báo cáo HĐND thị xã./.

Nơi nhận:

- Thường trực HĐND thị xã;
- UBND thị xã;
- Ban Thường trực UBMTTQVN TX;
- Ban Pháp chế HĐND thị xã;
- Ban KT-XH HĐND thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Lưu: VT.

**TM. BAN PHÁP CHẾ
TRƯỞNG BAN**



Tô Thị Trúc